



ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๑๙/๒๑๗

สำนักงบประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทน
ในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ.

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๓/๓๖๐๐๙
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงบประมาณเสนอความเห็น
ในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการชราภาพ กระทรวงแรงงานเสนอร่างกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ ..)
พ.ศ. เพื่อให้ผู้ประกันตนในกรณีรับบำนาญชราภาพเสียชีวิตใน ๖๐ เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงิน
บำนาญชราภาพได้รับบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้น รวมทั้งขอให้พิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการ
ตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. มีสาระสำคัญเป็นการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา
และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ในกรณีผู้รับบำนาญชราภาพถึงแก่ความตาย
ภายใน ๖๐ เดือน นับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบำนาญชราภาพ และกรณีบุคคลซึ่งถูกงดการจ่ายเงิน
บำนาญชราภาพเนื่องจากกลับเข้าไปเป็นผู้ประกันตนและเวลาต่อมาความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงด้วยเหตุ
ถึงแก่ความตาย และกรณีผู้รับบำนาญชราภาพอยู่ก่อนกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับและรับบำนาญชราภาพมาแล้ว
ยังไม่ครบ ๖๐ เดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพจนครบ ๖๐ เดือน และกรณีผู้รับเงินบำนาญชราภาพมาแล้ว
และจำนวนเดือนเหลือน้อยกว่าสิบเดือน ให้จ่ายเงินบำเหน็จชราภาพเป็นจำนวนสิบเท่าของเงินบำนาญชราภาพ
รายเดือนที่ได้รับเดือนสุดท้ายก่อนถึงแก่ความตาย เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการช่วยเหลือทายาทของผู้ประกันตน
ในการดำรงชีพภายหลังการเสียชีวิตของผู้ประกันตน รวมทั้งทำให้ผู้ประกันตนได้รับความมั่นใจในการส่งเงินสมทบ
ให้ครบ ๑๘๐ เดือน เพื่อให้เกิดสิทธิบำนาญชราภาพ จึงเห็นสมควรที่คณะกรรมการรัฐมนตรีจะพิจารณาให้ความเห็นชอบ

/ในหลักการ...

ในหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณี
ชราภาพ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ

อย่างไรก็ดี เพื่อให้การดำเนินการตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
เห็นควรที่กระทรวงแรงงานจะสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประโยชน์ที่ผู้ประกันตนจะได้รับ รวมทั้งวางแผน
การดำเนินการทางการเงินของกองทุนประกันสังคมอย่างเหมาะสมทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
โดยคำนึงถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ รวมถึงภาระการเงินการคลังที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐ
ในอนาคต ตามนัยของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

เจริญผล เพ็ญสุตร

(นายเฉลิมพล เพ็ญสุตร)

ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๓

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๙๖๗

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๘๘๕